

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด
เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๑

นำกราบไหว้บูชา

รถวิ่งไปถึงวัดท่านอุทัยดูเหมือน ๕ ชั่วโมง ๕ นาที ท่านอุทัยท่านเป็นพระเรียบ มาตั้งแต่ดั้งเดิม นำกราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจแก่ชาวพุทธเรา ท่านเรียบๆ ตลอด ท่านอยู่ที่ถ้ำภูวัวมาหลายปี คือต่างคนต่างถือเอาความจำเป็นเป็นสำคัญ พวกที่เขา อุปถัมภ์อุปฐากท่านอยู่ก็มีสามสี่หลังคาเรือนอยู่ที่นั่น ท่านบิณฑบาตที่นั่นแล้วท่านก็ เห็นใจเขา สงสารเขา ท่านก็จะไป เขาไม่ยอมให้ไป สุดท้ายว่าผมไม่ตาย ท่านไม่ตาย เอาเลย มัดกันตรงนั้นเลย ท่านจึงได้อยู่เรื่อยมา ท่านอุทัยอยู่มาหลายปีนะ ท่านชอบ สัจดีมาก

วัดถ้ำภูวัวเราเคยไปดูแล้วสัจดีมาก แต่ก่อนอายุมันยังหนุ่มน้อย พอสงรถไปเลย เทียวตระเวนดูหมด กลับมาเราก็ส่งอาหารให้เลย เดือนละครั้งๆ ครั้งละ ๔ คันรถ ๖ ล้อคันหนึ่ง ๔ ล้อ ๓ คันบองขึ้นนะ บองๆ เต็มเลย ดูจะ ๒๕ ปีนี้มันได้ส่ง เตี้ยวันนี้ก็ยัง ส่งอยู่นะ ส่งเป็นประจำ ท่านอุทัยไปอยู่นั้นแล้วท่านเสถียรก็อยู่ทางนี้ ต่างองค์ต่างปฏิบัติ ดีปฏิบัติชอบ นำเคารพเลื่อมใส เราก็ส่งเสริม จวนสิ้นเดือนไปส่งของให้ทุกเดือน ไป ครั้งละ ๔ คันรถเลย บองขึ้น ของมีหลายประเภท ข้าวสาร น้ำตาลทรายแล้วอะไรหลาย อย่าง อาหารยาว ๔ คันรถ ไปแต่ละทีๆ เอาไปให้ทุกเดือนนะนี่ ๔ คันรถไปที่วัดท่าน อุทัยเคยอยู่ เวลานี้ท่านเสถียรอยู่แทน สัจดีดี

เราเห็นว่าที่นั่นดี ปริกษาหรือกับท่านอุทัยท่านก็ยินดีรับให้ เราเลยให้ท่านอยู่ที่นั่น เขาถวายที่ที่แรก ๗๐ ไร่ ถวายเพิ่มอีก ๓๐ ไร่เป็นร้อยไร่ ที่แรก ๗๐ ไร่ที่รับที่นั่น นะ จะรับที่ไหนก็ได้ใครถวาย แต่เรารับไม่ได้ รับแล้วต้องเป็นภาระ เช่นอย่างรับที่วัด ทางขึ้นเขาใหญ่ของท่านอุทัยอยู่นั้น รับแล้วก็ให้ท่านอุทัยไปอยู่ อย่างนั้นละ เราจึงไม่ค่อยรับ

ทางปราจีนก็มีสองแห่ง นั่นก็รับไม่ได้ ทางอำเภอสรีมหาโพธิ เขาจะถวายที่เป็น วัด กว้างดูเหมือน ๗๐ ไร่หรือโง่ สถานที่นั่นก็ดี แต่เรายังหาตัวไม่ได้ กำลังดูท่านป้าง อยู่ ชื่อท่านสมบุรณ์เป็นเณรน้อยมากับหลวงพ่อดังหนึ่ง มานี้แล้วจะมาลาไปเที่ยว ไป กับใคร ไปกับหลวงพ่อดังนี้ ไม่ให้ไป ถ้าหลวงพ่อดังจะไปก็ไปแต่หลวงพ่อดัง เณรน้อยอยู่นี้ เณรสมบุรณ์ เลยอยู่นี้ตั้งแต่เป็นเณร เตี้ยวันนี้เป็นอุปชฌาย์ได้แล้วละ ได้ ๑๔-๑๕ พรรษาแล้ว

เราไม่ให้ไป ให้ไปองค์เดียว หลวงพ่อดังจะไปไหนก็ไปเถอะ เณรนี้ยังไม่ให้ไป ให้ อยู่ที่นี้ ท่านก็อยู่ที่นี้เรื่อยมาจนกระทั่งปานนี้ ดูเหมือนเป็น ๑๕-๑๖ ปี (เห็นว่า ๑๔ แล้ว

ครับ) ท่านสมบุรณ์ก็เลยอยู่ที่นี้เรื่อยมา เรียกว่าท่านป้าง พวกญาติเขามาเยี่ยม ชื่อท่านป้างเราจับได้อันนั้นแล้วเราเลยไม่ปล่อย เรียกชื่อท่านป้าง อยู่ที่นี่แหละ เดี่ยวนี้มันเป็นอุปชฌาย์ได้แล้ว ๑๕-๑๖ หรือ (๑๘ พรรษาแล้วครับ) ๑๘ พรรษาหรือ นันน่าน อยู่ที่นี่น่านว่าจะไปกับหลวงพ่อกับเราไม่ให้ไป เราดูลักษณะของหลวงพ่อกับคุณเณรนี้จะพากันไปเสีย ไม่ให้ไป เณรนี้ให้อยู่ที่นี่ เณรก็เลยอยู่ที่นี้เรื่อยมา ดู ๑๘ ปีแล้วมั้งหรือมากกว่านั้น เราลืมเสีย ๑๗-๑๘ ปี

นี่ก็อยู่อำเภอศรีมหาโพธิ์ท่านป้าง เขาถวายที่นี่ละ เราดูท่านป้างก่อน ถ้าพอเป็นไปได้แล้วเราก็จะมอบที่นั่นให้รักษาไว้ แถวนั้นไม่ค่อยมีกรรมฐาน ออกจากวัดป่าบ้านตาดไปมันจะเป็นอย่างไร ใครไปที่ไหนเราติดตามตลอดนะพระ ถ้าออกจากวัดนี้ไปมาไม่เป็นท่าไล่หนีเลย ไม่ให้อยู่ละ เป็นอย่างนั้นละ เราติดตามตลอด ไปโกโรโกโสไม่ได้นะ ไปละ

รับชมรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และทางสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน *FM 103.25 MHz*

พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ